

จีรฟม.เร่งซ่อมถนนรามอินทราทรุดตัว ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย

กทม.ประสาน รฟม.เร่งซ่อมถนนรามอินทราทรุดตัว/กำชับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายตรวจสอบสภาพ-เร่งคืนผิวจราจรให้พร้อมใช้งาน

นายชัชชาติ นกาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธา ได้ติดตามเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนบริเวณถนนรามอินทราหลักกม.ที่ 9 ที่พบปัญหาถนนทรุดนั้น บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า สำนักการโยธาจึงได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการสำนักการโยธาได้ประสาน รฟม.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสภาพผิวจราจรให้พร้อมใช้งานและตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงเร่งปรับปรุงถนน เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจร

ด้านนายณพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวว่า ปัญหาถนนทรุดตัวบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหมวดทางหลวงรามอินทรา กรมทางหลวง โดยได้ส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู อีกทั้งยังมีการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เบื้องต้นโครงการก่อสร้างฯ ได้จัดซ่อมชั่วคราว โดยนำแผ่นเหล็กปิดผิวจราจรและดำเนินการซ่อมถาวรโดยเทคอนกรีตถนน ทั้งนี้ สำนักงานเขตได้กำชับเจ้าของโครงการก่อสร้างฯ ขอความร่วมมือระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยสั่งการเน้นย้ำให้สำนักการโยธา รวมถึงสำนักการเขตพื้นที่ ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ให้ตรวจสอบและประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในการเดินทาง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/กทม.

วันที่: อังคาร 13 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15383

หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 62.96

Ad Value: 78,700

PRValue (x3): 236,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีรฟม.เร่งซ่อมถนนรามอินทราทรุดตัวตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย

รวมทั้งกระทบต่อระบบระบายน้ำของกทม. พร้อมทั้งให้เร่งรัดคืนทางเท้าและพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อติดตามแผนการคืนสภาพผิวจราจร ทางเท้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัด

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือรถไฟฟ้า สายรามอินทรา ดำเนินการโดย รฟม. เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงแคราย-มีนบุรี ทั้งหมด 30 สถานี รวมระยะทางตลอดเส้นทาง 34.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา โดยหน่วยงานภาครัฐพยายามเร่งรัดดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แล้วเสร็จเพื่อคืนพื้นผิวจราจรโดยเร็วที่สุด อีกส่วนที่ผู้ว่าฯกทม. เป็นห่วงคือระบบการระบายน้ำตามแนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าในหลายๆ จุด ซึ่งปีที่ผ่านมามีพบว่ามี 770 จุด ที่เป็นจุดประบาง ซึ่งกทม.ได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน